



คุณสุนตรา ธนไพบุรณอ่อนันต์ (น้องฝน)

หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น 1 ปี

เข้าเรียนเดือนเมษายน ปี 2558

การศึกษาต่อต่างประเทศ เรื่องยากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของการเอกสาร ติดต่อกับ สถานทูต สำหรับฉันมีเอเจนซี่เป็นผู้ประสานงานให้ เพราะฉะนั้นทำให้การดำเนินงาน ทั้งหมดจึงเป็นเรื่องง่ายขึ้น ทางเอเจนซี่จะเป็นผู้ตรวจสอบ คัดกรอง และแปลเอกสาร ทั้งหมดก่อนส่งต่อให้สถานทูต สำหรับการติดต่อส่งเอกสารใช้เวลา 6 เดือน ทางญี่ปุ่นก็จะตรวจสอบหลักฐานที่ยื่นไป ทั้งหลักฐานทางการเงิน หลักฐานของผู้ค้ำประกัน และสิ่งที่เกี่ยวข้องกันไปเรื่อยๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเราจะไม่มิจุดประสงค์อื่นแอบแฝง นอกจากไปเรียน

ฉันเลือกเรียนที่ College of Business and Communication หรือ CBC ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมือง Kawasaki บริเวณรอบๆ มีห้างสรรพสินค้าใหญ่อยู่ 4 แห่ง ทั้งหมดอยู่ในละแวกเดียวกัน CBC อยู่ใกล้สถานีKekyu Kawasaki ห่างเพียง 300 เมตร และยังใกล้สถานีJR Kawasaki ซึ่งใช้เวลาเดินจากโรงเรียนเพียง 5 นาที ซึ่งทำให้การเดินทางไปสถานี่อื่นเป็นเรื่องง่าย

CBC เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนต่างชาติ แต่ละภาคการศึกษาจะมีชาวต่างเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไต้หวัน จีน ไทย ปัจจุบันมี 3 ตึกหลัก หอพักของโรงเรียนจะอยู่ด้านบนของตึกที่สร้างใหม่ มีครัวและห้องน้ำในห้องเรียนสะอาด และกว้างพอสำหรับทำกิจกรรมในชั้นเรียน

การเรียนของที่นี่ เริ่มเวลา 09.40-15.30น มีการสอบเกือบทุกวัน และทุกสัปดาห์จะมีคลาสเรียนคันจิสำหรับนักเรียนที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้อักษรคันจิ การเรียนการสอนของ CBC อาจารย์สอนละเอียด เนื้อหาการเรียนเข้มข้นมาก ในชั่วโมงเรียนอาจารย์จะซักถามทุกครั้ง มีกิจกรรมในคาบเรียนบ่อยเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ทำให้บรรยากาศการเรียนไม่น่าเบื่อ อาจารย์ทุกท่านใจดี สามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำในการเรียนและการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น และทุกๆ ภาคการศึกษาจะมีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ และนักเรียนในแต่ละชั้นก็จะถูกจัดให้คละกันไป ทำให้ได้ฝึกภาษาและได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น

ตอนนี้เรียนที่ CBC มาได้ 6 เดือนแล้ว ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ได้เพื่อนต่างชาติเยอะมาก ได้ความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมาก กล้าคุยกับคนญี่ปุ่นมากขึ้น โดยไม่ต้องกลัว การเรียนทั้งหมดในชั้นเรียนสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ฉันตั้งใจจะสอบวัดระดับให้ได้ระดับ 2 เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน การมาญี่ปุ่นครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญในชีวิต เพราะฉะนั้นฉันจะทำมันให้ดีที่สุด